

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง (ร่าง) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และหากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากนี้

๒. เรื่อง องค์กร Front Line Defenders เรียกร้องทางการไทยยุติการดำเนินคดีอาญาต่อ นักศึกษา กรณีที่มีการจับกุมนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ในข้อหาชุมนุมทางการเมือง อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติ ดังนี้

๑) ให้ทียบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมอบ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดำเนินการ

๒) มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในเรื่องนี้ด้วย

๓. เรื่อง ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีต่อรายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (รายงาน ฯ ฉบับที่ ๑ และ ๒) ของประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีต่อรายงานการปฏิบัติตาม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (รายงาน ฯ ฉบับที่ ๑ และ ๒) ของประเทศไทย และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้คณะอนุกรรมการทุกคณะ ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการจากรัฐ กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๕๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการจากรัฐ กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยา นั้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๙๐๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว และมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการจากรัฐ กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยา

๒) ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปพิจารณาว่า สมควรจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หรือไม่ ประการใดก่อน โดยให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการดำเนินการ แล้วแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

๕. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” นั้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๙๐๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

๖. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีคำร้องที่มีการกล่าวอ้างว่า มีการกระทำความผิดและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดนำเสนอละรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีคำร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๙๕๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว และมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีคำร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒) ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวไปพิจารณา โดยให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการดำเนินการแล้วแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

๗. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อให้นายชาก็ย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขาธิการจุฬาราชมนตรี และอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔